

Số: 131/BC-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2019 - 2022

Tiếp nhận Công văn số 1470/SKHHCN-QLKH ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, về việc đề nghị phối hợp báo cáo công tác ứng dụng kết quả NCKH giai đoạn 2019 - 2022 và Công văn số 1568/SKHHCN-TTKĐKN ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo kết quả chuyển giao ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Theo đó, Đề án khoa học “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được ghi nhận kết quả tại Quyết định số 127/QĐ-UBND.HC ngày 01/02/2019 của UBND Tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

1. Công tác tổ chức triển khai ứng dụng đối với các kết quả được chuyển giao

Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo ba tỉnh: Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang đã phối hợp hoàn chỉnh Khung Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười”, báo cáo xin ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương tại Hội nghị tổ chức tại Đồng Tháp ngày 27 tháng 9 năm 2016. Tỉnh ủy Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang đã ký kết biên bản ghi nhớ về xây dựng và triển khai thực hiện Đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười; đã thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Đề án.

Sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và Tiền Giang xây dựng Đề án khoa học “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, đến tháng 6/2019, ba tỉnh đã cơ bản hoàn chỉnh nội dung Đề án khoa học “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ⁽¹⁾ theo 07 lĩnh vực liên kết đã được xác định đã được xác định⁽²⁾.

⁽¹⁾ Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND Tỉnh về Đề án Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

⁽²⁾ (1) Liên kết về tổ chức thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng chuỗi ngành hàng và thương hiệu nông sản (lúa gạo, trái cây, thủy sản); (2) Liên kết về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi (các công trình trọng điểm cần ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020: Quốc lộ N1, Quốc lộ N2, Quốc lộ 30, Quốc lộ 62, kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, ...); (3) Liên kết về quy hoạch vùng sản xuất; (4) Liên kết về bảo vệ, quản lý, khai thác tài nguyên nước; (5) Liên kết trong kêu gọi hợp tác đầu tư, xúc tiến công nghiệp, thương mại, du lịch; (6) Liên kết để khuyến nghị chính sách phát triển bền vững Tiểu vùng ĐTM với Chính phủ, vận động các tổ chức quốc tế ủng hộ việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông; (7) Liên kết để xây dựng các chương trình, dự án của Tiểu vùng liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước vùng ĐBSCL... để thu hút các nguồn tài trợ quốc tế.

2. Kết quả triển khai ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu

Hiện nay, Đề án khoa học “Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, Tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các phần việc liên kết xoay quanh 07 lĩnh vực, 06 chương trình liên kết đã được xác định trong Đề án như sau:

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Tỉnh đã triển khai một số dự án kết nối về giao thông với các tỉnh trong khu vực và trong tỉnh như sau: Bến khách Phong Hoà (thuộc huyện Lai Vung, Đồng Tháp) - Ô Môn (thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; hoàn chỉnh kết nối đường ĐT.854 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với đường ĐT.908 thuộc tỉnh Vĩnh Long; hệ thống cầu trên đường ĐT.846 (đoạn Mỹ An - Bằng Lăng), Đồng Tháp kết nối đường ĐT.865, Tiền Giang; Dự án xây dựng cầu Cái Vừng và nâng cấp bến khách ngang sông Mương Lớn thuộc huyện Hồng Ngự và TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Cùng với hai tỉnh Long An, Tiền Giang đề nghị Chính phủ xem xét nâng cấp, mở rộng đường nối ba tỉnh Long An - Tiền Giang - Đồng Tháp: tuyến quốc lộ 30B (QL30B) đi qua địa phận Long An (ĐT.834B) tiếp đó địa phận tỉnh Tiền Giang (ĐT.865) tiếp đó địa phận tỉnh Đồng Tháp (ĐT.846, đường QL Hồ Chí Minh); tuyến quốc lộ 30C (QL30C) đi qua địa phận Tiền Giang (ĐT.868) tiếp đó địa phận tỉnh Long An (ĐT.829, ĐT.837) tiếp đó địa phận tỉnh Đồng Tháp (ĐT.844); tuyến quốc lộ 62B (QL62B) đi qua địa phận Long An (ĐT.827, ĐT.827C) tiếp đó địa phận tỉnh Tiền Giang (ĐT.879C), đi qua tỉnh Đồng Tháp (ĐT.842, ĐT.841),... qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tiểu vùng Đồng Tháp Mười nói riêng và của cả vùng ĐBSCL nói chung.

Trong lĩnh vực du lịch, Tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ liên kết phát triển du lịch vùng Đồng Tháp Mười bao gồm 03 tỉnh: Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An, ngày 23/3/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh; ký kết bản thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh với ba tỉnh Tiểu vùng Đồng Tháp Mười giai đoạn 2017 - 2020, vào ngày 21/10/2017 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp⁽³⁾, qua đó, đang phối hợp với Long An, Tiền Giang để cùng nhau xây dựng, khai thác, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tham quan trải nghiệm Đồng Tháp Mười sẽ hoàn thiện và đưa vào khai thác trong thời gian tới. Trong đó, nội dung liên kết nổi bật là phát triển tour du lịch **“Một hành trình ba điểm đến”** lấy điểm xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến các tỉnh: Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp, bằng đường thủy và đường bộ đang được triển khai xây dựng. Năm 2017, Tỉnh đã tham dự Hội thảo **“Giải pháp liên kết phát triển du lịch Tiểu vùng Đồng Tháp Mười với thành phố Hồ Chí Minh”** được tổ chức tại tỉnh Tiền Giang. Hội thảo nhằm phát huy lợi thế của các địa phương, tăng cường liên kết phát triển du lịch trong Tiểu vùng với các tỉnh, thành phố; cụ thể hoá các nhiệm vụ đã được thống nhất tại các văn bản thỏa

⁽³⁾ Các nội dung bản thỏa thuận liên kết cụ thể như sau: tăng cường trao đổi thông tin đa chiều; hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch; về phát triển sản phẩm du lịch; về quy hoạch, kêu gọi đầu tư; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng và phát triển sản phẩm mới; về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật du lịch.

thuận hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh Tiểu vùng Đồng Tháp Mười.

Cuối năm 2018, Tỉnh đã tham dự Hội thảo tham vấn về nội dung ý tưởng đề xuất Dự án “Chuyển đổi đồng bằng sông Cửu Long” tại Việt Nam và Campuchia do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ⁽⁴⁾. Để hoàn chỉnh ý tưởng dự án Chuyển đổi Đồng bằng sông Cửu Long, gửi Quỹ GCF xem xét vào tháng 3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo tham vấn đề xây dựng Đề xuất Dự án “Chuyển đổi đồng bằng sông Cửu Long” vận động nguồn vốn từ Quỹ Khí hậu xanh (CGF)⁽⁵⁾ tại Đồng Tháp với sự tham gia của 04 tỉnh: Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang và Vĩnh Long. Theo đó, tỉnh Đồng Tháp đề nghị Ngân hàng Thế giới, Quỹ Khí hậu Xanh hỗ trợ nhân rộng việc chuyển đổi sinh kế của các hộ nông dân sản xuất theo hướng có khả năng chống chịu với khí hậu và tăng cường sự tham gia của nông dân vào chuỗi sinh kế mùa lũ; đầu tư xây dựng một số hạ tầng thiết yếu phục vụ cho quá trình chuyển đổi sinh kế, tăng khả năng chống chịu khí hậu. Ngoài ra, Tỉnh đề nghị các Bộ, ngành liên quan và Ngân hàng Thế giới quan tâm, hỗ trợ sinh kế và việc làm cho người dân vùng sạt lở di dời vào cụm tuyến dân cư. Các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo đã ghi nhận để hoàn chỉnh dự án và đề xuất Quỹ GCF xem xét, tài trợ nguồn vốn cho dự án Chuyển đổi Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Đánh giá công tác triển khai ứng dụng

3.1. Những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai ứng dụng

Tuy Đề án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng ba tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện liên kết trên một số lĩnh vực liên kết đạt kết quả đáng ghi nhận. Đồng thời, Đề án đã giúp ba tỉnh tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ từ các chương trình, dự án hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như: Dự án “Chuyển đổi đồng bằng sông Cửu Long” vận động nguồn vốn từ Quỹ Khí hậu xanh (CGF).

3.2. Những kết quả, hiệu quả đạt được thông qua ứng dụng

Hiện nay, các địa phương đều đã tự xây dựng các nhãn hiệu cho sản phẩm của từng doanh nghiệp, địa phương, tuy nhiên vẫn chưa xây dựng vùng sản xuất, thương hiệu chung cho vùng.

Mối liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến nông sản, thị trường tiêu thụ với vùng nguyên liệu trong vùng còn thiếu tính bền vững.

Thời gian qua việc liên kết thực hiện các chương trình, dự án góc độ liên tỉnh, liên vùng còn hạn chế do nguồn kinh phí địa phương còn hạn hẹp, chưa tiếp cận được các nguồn vốn khác cũng như chưa có cơ quan đầu mối thực hiện các dự án liên kết vùng trong các lĩnh vực. Hầu hết địa phương phụ thuộc vào ngân sách

⁽⁴⁾ Hội thảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện Ngân hàng Thế giới, các cơ quan trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Tháp và An Giang.

⁽⁵⁾ Dự án có 03 Hợp phần gồm: Hỗ trợ thực hiện chính sách liên quan đến Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu; Nhân rộng tính chống chịu khí hậu cho các dự án liên tỉnh; Quản lý và giám sát Dự án. Dự kiến dự án được tài trợ khoảng 40 triệu USD từ Quỹ Khí hậu Xanh.

Trung ương, do đó, các sáng kiến liên kết vùng cũng dựa vào sự hỗ trợ của ngân sách cấp trên. Kế hoạch đầu tư các dự án trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Trung ương đã được phê duyệt và phải tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm quốc gia. Đồng thời, ảnh hưởng của việc tiếp tục cắt giảm đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ dẫn đến nguồn vốn để đầu tư cho các dự án liên kết vùng ĐBSCL rất hạn hẹp.

4. Đề xuất, kiến nghị:

Kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Tiểu vùng Đồng Tháp Mười triển khai hiệu quả các nội dung, lĩnh vực liên kết tại Đề án Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN;
- BLĐ Sở;
- Lưu VT, TH_(Ảnh).

GIÁM ĐỐC

Trương Hoà Châu